

สรุปรายงานการประชุมทางไกล ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.  
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

๑. ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒. นายเจริญ จันทิสสระ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง
๓. นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ ตัวแทนองค์กรเกษตรกร ด้านประมง
๔. นายมงคล สุขเจริญคณา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประมง
๕. นายภิญโญ เกียรติภิญโญ คณะกรรมการด้านประมง
๖. นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตร  
วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
๗. นางมาลี วิจิตรโสภานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. นายโสวัจ อาหารเมทนี นักวิเทศน์สัมพันธ์
๙. นางสาวกนกพร ปัญญาชาติรักษ์ นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวธัญลักษณ์ เตี้ยวย่อง นักระบบคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
ผลกระทบจากการประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐	- การประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรที่เป็นชาวประมงที่อยู่ริมน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบ รวมทั้งในทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง
การดำเนินการของสภาเกษตรกรแห่งชาติเกี่ยวกับ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐	- ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปหนึ่งฉบับ เพื่อจะขอนิรโทษกรรม

นายปรีชา วงศ์สกุลเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ ชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
วัตถุประสงค์ของ การประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐	-วัตถุประสงค์ของ การประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อจัดการกับการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ไปรบกวนน้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม -รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาจะดำเนินการกับเกษตรกร แต่เกษตรกรได้รับผลกระทบไปด้วย

ประเด็น	ข้อสรุป
การเสนอแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของสภาชาติ	<p>- ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีไปแล้วสองฉบับ หนังสือฉบับแรกขอให้รัฐบาลช่วยออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมรายปี ปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณากรมเจ้าท่า หนังสือฉบับที่สอง ขอให้นายก ฯ ได้พิจารณา นิรโทษกรรมเกษตรกรไม่ต้องได้รับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมาขึ้นทะเบียนใหม่ โดยขอให้มีการปรับปรุงกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฯ ให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร</p> <p>- ข้อเสนอที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลคือสำหรับเกษตรกรที่อาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์จริงๆที่จะอนุญาตทำการประมงได้ ขอให้รัฐบาลได้มีมาตรการที่จะช่วยในการปรับเปลี่ยนอาชีพ</p>

นายเจริญ จันทอิสสระ ประธานคณะกรรมการด้านประมง นายภิญโญ เกียรติภิญโญ รองประธานคณะกรรมการด้านประมง นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ เลขานุการคณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายมงคล สุขเจริญคณา สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวชี้แจงในการประชุมมีประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ข้อสรุป
ผลกระทบจากการประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>- การบังคับใช้พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ ในช่วงที่ผ่านมา ตามมาตรา ๑๘ ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างอยู่ก่อนที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ ที่มีการล่องลำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้น้ำของแม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ บึง ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า หรือได้รับอนุญาตแต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต จะต้องไปแจ้งกรมเจ้าท่าภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มิฉะนั้นอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ ๑,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งต้องระวางโทษปรับรายวันในอัตรารวันละไม่เกินตารางเมตรละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนคำสั่งของกรมเจ้าท่านั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย</p> <p>- ผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ผู้อาศัยอยู่ตามริมลำน้ำ ในแพ เป็นต้น ได้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ได้เวลานี้คือได้รวบรวมปัญหาเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ</p>
แนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดจากการประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) ที่ต้องการให้แต่ละจังหวัดปฏิบัติ	<p>- ขอให้สำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกร เนื้อที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วทำหนังสือแจ้งความเดือดร้อนยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยควรแจ้งศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดก่อน</p>

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางมาลี วิจิตรโสภานันท์  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
และรักษาการหัวหน้าส่วนสารสนเทศ  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายภาสันต์ นุพาสันต์  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม